

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading : 320. ทักษะการเขียน	
Date : 27 ต.ค. 2543	Page : 5	Source : สยามรัฐ	No : 43341413
Keyword			

กรมอนามัยร่วมเทิดพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระ รณรงค์ใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันใน นร.ประถม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเทิดพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระรณรงค์ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 5-7 ปี ไปรับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน หรืออมวนผู้ปกครองหมั่นดูแลสุขภาพในช่องปากของบุตรหลาน เพื่อป้องกันโรคฟันผุ

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงโครงการทันตกรรมป้องกันโดยสารเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ของเด็กอายุ 5-7 ปี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี 2543 ว่า ปัจจุบันฟันผุยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากในเด็กวัยเรียน จากสถิติจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศมีทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านคน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 5-7 ปี มีประมาณ 1 ล้านคน ทั่วประเทศ เป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุในฟันกรามแท้ซึ่งแรกมากที่สุด และจากการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดนักเรียนชั้นประถมศึกษาวิชาประสบปัญหาสุขภาพในช่องปากพบว่า การใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5-7 ปี เข้ารับบริการเคลือบหลุมร่องฟันอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะมีฟันกรามแท้ขึ้นใหม่ โดยฟันกรามนี้จะมีด้านบดเคี้ยวเป็นหลุมและร่องลึกทำให้เป็นที่กักเก็บเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ ซึ่งจะสร้างกรดจากอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุ ดังนั้น เมื่อมีฟันขึ้นมาในช่องปากจึงควรเคลือบหลุมร่องฟันให้เร็วที่สุด เพราะสารเคลือบหลุม

ร่องฟันที่ใช้จะมีคุณสมบัติยึดติดแน่นกับผิวเคลือบฟันทำให้ด้านบดเคี้ยวของฟันกรามเรียบขึ้น และทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

นายแพทย์มานิต เปิดเผยต่อไปว่า กรมอนามัยได้เริ่มดำเนินการเผยแพร่และรณรงค์ป้องกันให้เด็กนักเรียนอายุ 5-7 ปี โดยใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันมาตั้งแต่ปี 2540 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจากสถิติในปีที่ผ่านมา มารวมกัน มีเด็กที่ได้รับการรักษาโดยการเคลือบหลุมร่องฟันคิดเป็นตัวเลขแล้วเกินกว่า 1 ล้านคน สำหรับในปี 2543 นี้ คาดว่าบริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนประถมปีที่ 1 ได้ครบตามที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 400,000 ราย ซึ่งกรมอนามัยได้สนับสนุนวัสดุที่ใช้เคลือบหลุมร่องฟันให้แก่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่พาลูกหลานเข้ารับการรักษาฟันโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

“ผู้ปกครองทุกคนควรให้การเอาใจดูแลความสะอาดในช่องปากของบุตรหลาน และควรที่จะพาไปพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อทันตแพทย์จะได้พิจารณาเคลือบหลุมร่องฟันก่อนที่ฟันจะผุ และที่สำคัญถึงแม้ว่าฟันกรามขึ้นมาใหม่ จะได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแล้วก็ตามแต่ต้องไม่ลืมให้เด็กทำความสะอาดฟันโดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างถูกวิธีเพื่อจะได้มีสุขภาพในช่องปากที่ดีต่อไปได้นานๆ” รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวในที่สุด